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สรุปข่าวด้านการเกษตรทีส่ำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2563 
 

กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการโรคสัตว์ปีกเพื่อรับมือมาตรการโรคไข้หวดันก 
(7 พฤศจิกายน 2563) 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ ่น (MAFF) จัดการประชุม
คณะอนุกรรมการโรคสัตว์ปีกภายใต้คณะกรรมการสุขอนามัยปศุสัตว์ โดยที่ประชุมระบุว่า จากการตรวจสอบ
การระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ในจังหวัด Kagawa พบว่า ไก่เริ่มล้มตายจำนวนมากขึ้น
จากบริเวณทางเข้าโรงเลี้ยง โดยฟาร์มแห่งที่ตรวจพบมีการใช้พรมฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือน แต่ไม่มีการเปลี่ยน
รองเท้าบูธ นอกจากนี้ ยังตรวจพบช่องตามลวดตาข่ายและพบมูลของหนูในบริเวณโรงเล้ียง โดย MAFF เน้นย้ำ
ให้เกษตรกรรักษามาตรฐานสุขอนามัยในการเล้ียงอย่างเคร่งครัด  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการติดโรครายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ว่า 
พนักงานของฟาร์มแห่งดังกล่าวมีการเปล่ียนถุงมือก่อนเข้าสู่โรงเล้ียงแต่ไม่มีการเปล่ียนรองเท้าบูท นอกจากนี้ 
ด่านฆ่าเช้ือรถยนต์พาหนะตั้งอยู่บริเวณนอกฟาร์ม โดยหลังจากมีการฆ่าเช้ือแล้ว รถยนต์พาหนะจำเป็นต้องใช้
ถนนสาธารณะ ในส่วนของสายพานรวบรวมไข่ตรวจพบมีช่องที่ลวดตาข่าย และยังพบมูลของหนูในโรงเลี้ยง 
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่พบร่องรอยการบุกรุกของนกป่าแต่อย่างใด 

ขณะเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ยีนของไวรัสพบว่า เป็นสายพันธ์ุ H5N8 ซึ่งเป็นสายพันธ์ุเดียวกับที่ตรวจ
พบจากนกป่าในจังหวัด Hokkaido และเกาหลีใต้ และสัตว์ปีกในภูมิภาคยุโรป ทั้งนี้ อยู่ระหว่างตรวจสอบ
รายละเอียดความเช่ือมโยงของเส้นทางการติดโรคดังกล่าว 

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
สหรัฐฯ มีความเป็นไปได้ที่จะขอเจรจาเปิดตลาดกับญี่ปุ่นเพิ่มเติมสำหรับข้าวและผลิตภัณฑ์จากนม 

ภายหลัง Mr. Biden ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดี (10 พฤศจิกายน 2563)  
ภายหลัง Mr. Biden อดีตรองประธานาธิบดีของสหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครต ประกาศชัยชนะใน 

การเลือกตั้งประธานาธิบดี จึงเป็นที่น่าจับตามองเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างประเทศต่อประเทศญี่ปุ่น เช่น  
การกลับมาเป็นสมาชิก CPTPP และการเจรจาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าทวิภาคีระหว่างญี ่ปุ่น - 
สหรัฐฯ ด้านองค์กรด้านการเกษตรรายใหญ่ของสหรัฐฯ เรียกร้องให้กำหนดเรื่องการค้าระหว่างประเทศและ
การขยายตลาดเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วน หลายฝ่ายอยู่ระหว่างติดตามว่า Mr. Biden จะดำเนินการอย่างไร 
ต่อข้อเรียกร้องของพื้นที่แหล่งฟาร์มโคนมซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ รวมถึงรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็น
แหล่งปลูกข้าวและเป็นฐานสนับสนุนของพรรคเดโมแครต 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมา (วันที่ 8 พฤศจิกายนของประเทศญี่ปุ่น) American 
Farm Bureau Federation (AFBF) ซึ่งเป็นองค์กรด้านการเกษตรรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์
เรียกร้องให้ Mr. Biden กำหนดเรื่องการค้าระหว่างประเทศและการขยายตลาด เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วน 
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ขณะเดียวกัน National Farmers' Union (NFU) ซึ่งมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรประเภทธุรกิจในครัวเรือน 
เปิดเผยว่า ระยะเวลาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้เปิดโอกาสให้แก่เกษตรกรในลักษณะดังกล่าว  

การเจรจาข้อตกลงการค้า CPTPP เป็นนโยบายสำคัญของของอดีตประธานาธิบดี Mr. Obama  
แห่งพรรคเดโมแครต อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการระบุเรื่องดังกล่าวไว้ในนโยบายที่ใช้หาเสียง 
โดยระบุว่าจะไม่มีการเจรจากรอบการค้าเพิ่มเติม ถึงแม้ว่า Mr. Biden เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดี
ในสมัยประธานาธิบดี Mr. Obama แต่ในช่วงที่มีการหาเสียง แทบไม่มีการกล่าวถึงการเจรจาทางการค้าเลย 
ด้านแหล่งข่าวด้านต่างประเทศของญ่ีปุ่นให้ความเห็นว่า เป็นการยากที่จะทราบถึงแนวคิดส่วนตัวของ Mr. Biden   

รัฐวิสคอนซินและเพนซิลเวเนียเป็นพื้นที่สำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งในอดีตเป็นแหล่งอุตสาหกรรม 
ที่มีการเจริญเติบโต จึงมีเสียงต่อต้านการเจรจา CPTPP ค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนเล้ียง
โคนมและปริมาณการผลิตน้ำนมดิบในลำดับต้นๆ ของสหรัฐฯ โดยรัฐวิสคอนซินได้รับการขนานนามว่าเป็น 
อาณาจักรแห่งอุตสาหกรรมโคนม 

ในข้อตกลงทางการค้าทวิภาคีญี่ปุ่น – สหรัฐฯ ญี่ปุ่นเปิดตลาดสำหรับชีสให้เท่าเทียมกับรายละเอียด  
ในข้อตกลง CPTPP แต่ไม่มีการกำหนดโควตานำเข้าเนยและนมผงพร่อมมันเนยจากสหรัฐฯ ดังนั้น สมาชิกของ
พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันจาก 2 รัฐดังกล่าว จึงออกหนังสือร่วมกันเรียกร้องให้มีการเจรจาเพิ่มเติม 
ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐฯ  

สำหรับข้าวซึ่งญี่ปุ่นกำหนดโควตานำเข้าไว้ในข้อตกลง CPTPP แต่กำหนดให้เป็นสินค้ายกเว้นในข้อตกลง
ทางการค้าทวิภาคีฯ นั้น แหล่งปลูกสำคัญ ได้แก่ รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคเดโมแครต  
จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเรียกร้องให้เจรจาเพิ่มเติมเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อตกลงฯ จะมีการลด
ภาษีนำเข้าสำหรับไวน์ซึ ่งเป็นอีกหนึ ่งสินค้าสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนีย หลายฝ่ายจึงมองว่าหากคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของรัฐแล้ว ผลิตภัณฑ์จากนมน่าจะมีความสำคัญกว่าข้าว   

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
รมว. เกษตรฯ ญี่ปุ่น เรียกร้องให้ดำเนินการฆ่าเชื ้อในฟาร์มเลี้ยงไก่เร่งด่วนในพื้นที่ 12 จังหวัด  

(11 พฤศจิกายน 2563)   
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา Mr. Kotaro NOGAMI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และ

ประมงญี่ปุ่น (MAFF) กล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ภายหลังมีการตรวจพบการระบาด
ของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) กรณีที ่ 2 ของฤดูกาลนี ้ในจังหวัด Kagawa จึงได้เรียกร้อง 
ให้ดำเนินการฆ่าเช้ือเร่งด่วนในฟาร์มเล้ียงไก่ในจังหวัด Kagawa และอีก 11 จังหวัดใกล้เคียง  

จังหวัดที่เรียกร้องให้ดำเนินการฆ่าเชื้อเร่งด่วน ได้แก่ จังหวัด Kagawa, Ehime, Tokushima, Kochi, 
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Shimane, Tottori, Hyogo, Osaka และ Wakayama รวม 12 จังหวัด 
โดยได้ประสานไปยังแต่ละจังหวัดแล้วเมื ่อวันที ่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ หลังการเรียกร้องของ รมว.  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ส่ังการให้เกษตรกรดำเนินการฆ่าเช้ือฟาร์มเล้ียงไก่ ซึ่ง MAFF จะติดตามผล
การดำเนินการต่อไป  
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 Mr. NOGAMI ระบุเพิ่มเติมว่า การแพร่ระบาดของโรค HPAI ในปีนี้เร็วกว่าทุกปี และต้องการให้จังหวัด
และเกษตรกรยกระดับการเฝ้าระวัง   

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
สินค้าเกษตรสำคัญไม่อยู ่ในส ินค้าที ่ต ้องลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าภายใต้ความตกลง RCEP  

(11 พฤศจิกายน 2563)  
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แหล่งข่าวรายงานร่างความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(RCEP) ในส่วนของสาขาเกษตร โดยพบว่าสินค้าเกษตรสำคัญ 5 รายการ ได้แก่ ข้าว ข้าวสาลี เนื้อโคและเนื้อ
สุกร ผลิตภัณฑ์จากนม และพืชให้ความหวาน ตลอดจนเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป ไม่เป็นเป้าหมายใน 
การลดและยกเลิกภาษีนำเข้า จากนี้ไปจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีในวันที่ 11 พฤศจิกายน และการประชุม
ระดับผู้นำพร้อมลงนามในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ อินเดียยังไม่เข้าร่วมความตกลงฯ  

RCEP เป็นข้อตกลงการค้าเสรี  (Economic Partnership Agreement: EPA) ซึ ่งประกอบไปด้วย
อาเซียน จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย รวม 16 ประเทศ เริ่มการเจรจาตั้งแต่ปี 2555 
ซึ่งหากมีการลงนาม จะเป็นการจัดทำข้อตกลง EPA ครั้งแรกกับจีนและเกาหลีใต้ ขณะที่ อินเดียเริ่มขาด 
การประชุมเจรจาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา   

ในร่างความตกลงฯ สาขาเกษตร พบว่ามีร้อยละของจำนวนสินค้าเกษตรที่ยกเลิกภาษีนำเข้าต่ำกว่า
ข้อตกลง CPTPP และข้อตกลง EPA กับ EU โดยสำหรับการนำเข้าจากจีน มีจำนวนสินค้าเกษตรที่ยกเลิกภาษี
คิดเป็นร้อยละ 56 โดยญ่ีปุ่นจะทยอยลดภาษีนำเข้าสำหรับผักแปรรูปแช่แข็งและผักอบแห้งจากเดิมที่กำหนดไว้
ร้อยละ 9 อย่างไรก็ตาม หอมหัวใหญ่และต้นหอมซึ่งญี่ปุ่นตั้งเป้าเพิ่มการผลิตในประเทศสำหรับการแปรรูปและ
จำหน่ายให้ร้านอาหาร ไม่ได้อยู่ในรายการที่จะลดภาษีหรือยกเลิกภาษีนำเข้า 

สำหรับเกาหลีใต้ โดยหลักการแล้วกำหนดให้ผักเป็นสินค้ายกเว้นการลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้า  
โดยมีอัตราของจำนวนสินค้าเกษตรที่ยกเลิกภาษีนำเข้าคิดเป็นร้อยละ 49 ต่ำกว่าการนำเข้าจากประเทศจีน 
ขณะที่ สำหรับอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่ญี่ปุ่นมีการจัดทำ EPA อยู่เดิมแล้ว มีอัตราของจำนวน
สินค้าเกษตรที่ยกเลิกภาษีนำเข้าคิดเป็นร้อยละ 61 ต่ำกว่ากรอบข้อตกลงเดิม 

ในส่วนของการส่งออกสินค้าเกษตรของญี่ปุ่น จีนจะทยอยลดภาษีนำเข้าสำหรับข้าวบรรจุกล่องพร้อม
รับประทาน ขนมที่ทำจากข้าว และไม้ตัดดอก สำหรับเหล้าสาเก เหล้าขาว วิสกี้ จีนและเกาหลีใต้จะทยอยลด
และยกเลิกภาษีนำเข้าเช่นกัน 

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News   
 
รมว. เกษตรฯ ญี่ปุ่น แถลงนโยบายเป็นครั้งแรกต่อคณะกรรมาธิการเกษตรฯ สภาผู้แทนราษฎร  

(11 พฤศจิกายน 2563) 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา Mr. Kotaro NOGAMI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และ

ประมงญี่ปุ ่น (MAFF) แถลงนโยบายเป็นครั ้งแรกต่อคณะกรรมาธิการเกษตร ป่าไม้ และประมง ของสภา
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ผู้แทนราษฎร โดยระบุว่าภายใต้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จะดำเนินการเรื่องการรักษาเสถียรภาพ
การผลิตอาหารเป็นเรื่องสำคัญลำดับแรก ขณะเดียวกันจะดำเนินมาตรการสนับสนุนการดำเนินกิจการต่อเนื่อง
ของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำว่าจะดำเนินการทั้งนโยบายเชิงอุตสาหกรรมและนโยบายเชิงพัฒนาชนบท
ควบคู่กัน   

ในส่วนของการรักษาเสถียรภาพการผลิตอาหาร ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการหันมาใช้
สินค้าเกษตรที่ผลิตในประเทศสำหรับการแปรรูปและส่งจำหน่ายร้านอาหาร ด้านการสร้างความยั่งยืนของ  
ภาคเกษตร ระบุว่าจะให้การส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่และการเสริมสร้างพื้นฐานการผลิตภาคเกษตร โดยจะทำ
การรวบรวมพื้นที่การเกษตร และให้การสนับสนุนการเข้าสู่ภาคเกษตรจนถึงการบริหารจัดการด้านการเกษตร  

นอกจากนี้ระบุว่า เนื่องจากตลาดภายในประเทศมีขนาดเล็กลง การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจึงจำเป็นต้อง
มีการกระตุ้นการส่งออก โดยจะจัดทำยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อผลักดันให้ญี่ปุ่นเป็น
ประเทศแห่งการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และผลิตภัณฑ์อาหาร ขณะเดียวกัน เรียกร้องให้มีการเร่ง
พิจารณาการแก้ไขกฎหมายคุ ้มครองพันธุ ์พืชและเมล็ดพันธุ ์เพื ่อป้องกันการลักลอบนำพันธุ ์ดีออกไปยัง
ต่างประเทศ  

ด้านนโยบายข้าว Mr. NOGAMI ระบุถึงแนวโน้มว่าอุปสงค์อาจมีมากกว่าอุปทาน จึงจะผลักดันให้มี 
การใช้ประโยชน์จากพื้นที่นาอย่างเต็มที่ และส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายที่สอดคล้องกับอุปสงค์ของตลาด 
สำหรับการปฏิรูปสหกรณ์การเกษตร (JA) ได้เน้นย้ำว่า JA เป็นหน่วยงานที่สำคัญต่อการยกระดับรายได้
เกษตรกรและพัฒนาการเกษตรของชุมชน  

ในส่วนของนโยบายเชิงพัฒนาชนบท จะส่งเสริมการโฮมสเตย์ภาคเกษตร การใช้ประโยชน์จากเนื้อ 
Gibier การเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรกับภาคสวัสดิการสังคม ด้านมาตรการรับมือโรคไข้หวัดนก ระบุว่า 
การยกระดับการปฏิบัติตามมมาตรฐานสุขอนามัยในการเล้ียงเป็นส่ิงสำคัญ  

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
จังหวัด Kagawa เริ ่มขั้นตอนกำจัดไก่ในฟาร์มที่ตรวจพบโรคไข้หวัดนกกรณีที่ 3 ของฤดูกาลนี้  

(12 พฤศจิกายน 2563) 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จังหวัด Kagawa เริ่มดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ

โรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) เช่น การกำจัดไก่เนื้อในฟาร์มประมาณ 11,000 ตัว ภายหลังยืนยัน 
ไก่ต้องสงสัยติดโรคฯ จากฟาร์มเล้ียงไก่ในเมือง Mitoyo โดยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดได้รับแจ้ง
จากเกษตรกรว่าพบไก่ล้มตายจำนวน 16 ตัว จึงได้เข้าตรวจสอบ ทั้งนี้ ฟาร์มแห่งดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากฟาร์ม 
ที่ตรวจพบกรณีแรก 1 กิโลเมตร 

ภายหลังตรวจพบกรณีแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จังหวัดได้เข้าตรวจสอบฟาร์มแห่งนี้เมื่อวันที่ 
6 - 8 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผลการตรวจได้ผลเป็น Negative แต่ในวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เกษตรกร
พบมีไก่ล้มตาย จึงได้แจ้งไปยังจังหวัด ผลการตรวจแบบง่ายได้ผลเป็น Positive นอกจากนี้ ผลการตรวจทาง
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พันธุกรรมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ยืนยันเป็นไวรัส HPAI กลุ่มสายพันธ์ุ H5 จึงได้กำหนดให้เป็นไก่ต้อง
สงสัยติดโรค ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเป็นไวรัสสายพันธ์ุได้ 

จากข้อมูลของจังหวัด Kagawa พบว่า ฟาร์มแห่งนี้มีโรงเลี้ยงแบบชั้นเดียวจำนวน 6 หลัง และในพื้นที่
ภายในรัศมี 10 กิโลเมตร มีฟาร์มเลี ้ยงไก่จำนวน 106 แห่ง เลี ้ยงไก่รวม 4.6 ล้านตัว ในเขตพื้นที ่จังหวัด 
Kagawa และมีฟาร์มเล้ียงไก่จำนวน 7 แห่ง เล้ียงไก่รวม 114,000 ตัว ในเขตพื้นที่จังหวัด Tokushima  

ร้านค้าของสหกรณ์การเกษตร (JA) ในเมือง Mitoyo เปิดเผยว่า เกษตรกรมียอดสั่งซื้อปูนขาวเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด และได้ข้อมูลจากฟาร์มเล้ียงไก่ว่า หลายแห่งประสบปัญหากับการจัดการมูลของนกป่า   

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
ญี่ปุ่นพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) กรณีที่ 4 ในจังหวัด Kagawa  

(13 พฤศจิกายน 2563) 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แหล่งข่าวรายงานว่า มีการพบไก่ต้องสงสัยติดโรคไข้หวัดนกชนิด 

ก่อโรครุนแรง (HPAI) อีกเพิ่มเติมจากฟาร์มเล้ียงไก่ในเมือง Mitoyo จังหวัด Kagawa โดยผลการตรวจแบบง่าย
โดยเจ้าหน้าที่จังหวัดได้ผลเป็น Positive และอยู่ระหว่างการตรวจพันธุกรรมเพื่อยืนยันต่อไป 

ฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากฟาร์มที่ตรวจพบกรณีที่ 1 และ 3 ในรัศมี 10 กิโลเมตร โดยหากยืนยันการติดโรค 
จะถือเป็นกรณีที่ 4 ของฤดูกาลนี้ ต่อเนื่องจากการตรวจพบในเมือง Mitoyo เมื่อวันที่ 5 และ 11 พฤศจิกายน 
และในเมือง Higash-kagawa เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 
คณะกรรมาธิการเกษตรฯ เร ิ ่มพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายคุ ้มครองพันธุ ์พ ืชและเมล็ดพันธุ์   

(13 พฤศจิกายน 2563) 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง สภาผู้แทนราษฎร 

เริ่มการพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธ์ุพืชและเมล็ดพันธ์ุ โดย Mr. Kotaro NOGAMI รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เน้นย้ำถึงความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายว่า การป้องกัน
การลักลอบนำพันธุ์พืชที่ได้ร ับการพัฒนาขึ้นใหม่ไปยังต่างประเทศจะช่วยส่งผลดีต่อการพัฒนาการเกษตร 
ในพื้นที่ ด้านกรรมาธิการจากพรรคฝ่ายค้านเห็นด้วยถึงความจำเป็นในการป้องกันการลักลอบนำพันธุ์พืช 
ออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายแต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาต (License) ในการเก็บพันธุ์ไว้ปลูกเอง
โดยเกษตรกร ขณะเดียวกัน มีกรรมาธิการบางท่านมีความกังวลว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้เกษตรกร 

สาระสำคัญของร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ การกำหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช  
ที่ขึ้นทะเบียน เช่น กำหนดให้ใช้เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการจำกัดการนำออกนอกประเทศ 
ขณะเดียวกัน การขยายพันธ์ุจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้พัฒนาพันธ์ุก่อนแต่เฉพาะพันธ์ุที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น  

Mr. Shin TAKEBE จากพรรค LDP แจ้งต่อที่ประชุมว่า บางส่วนมีความเห็นว่าการป้องกันการรั่วไหล
ของพันธ์ุพืชทำได้โดยการขึ้นทะเบียนพันธ์ุในต่างประเทศเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายฯ และได้สอบถาม
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ความคิดเห็นจาก MAFF ซึ่งได้รับคำช้ีแจงจากเจ้าหน้าที่ว่า การปรับระบบไม่ให้มีการนำออกไปยังต่างประเทศ
เป็นส่ิงสำคัญมาก ขณะเดียวกัน มีแนวคิดที่จะให้การสนับสนุนการขึ้นทะเบียนพันธ์ุในต่างประเทศด้วยเช่นกัน 

หัวข้อหลักในการอภิปรายได้แก่การทบทวนการขยายพันธุ์โดยเกษตรกร Mr.Takashi SHINOHARA  
จากพรรค Constitutional Democratic ระบุในที่ประชุมว่า ทุกฝ่ายเห็นด้วยที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำพนัธ์ุ
ออกนอกประเทศ แต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ ่งต่อการทบทวนการขยายพันธุ ์โดยเกษตรกร ด้าน Mr. Yasuhiro 
HANASHI รัฐมนตรีช่วย MAFF ชี้แจงว่า ช่องทางในการลักลอบนำพันธุ์ออกไปยังต่างประเทศมี 2 ช่องทาง 
ได้แก่ พันธ์ุพืชที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และพันธ์ุพืชที่เกษตรกรขยายพันธ์ุเอง การจำกัดขอบเขตอย่างมีเหตุผล
จึงเป็นแนวทางในการป้องกันการรั่วไหลของพันธ์ุได้ 

ด้าน Mr. NOGAMI ระบุเกี่ยวกับการทบทวนการขยายพันธ์ุโดยเกษตรกรว่า สำหรับพันธ์ุทั่วไปเกษตรกร
สามารถขยายพันธ์ุเองได้เช่นเดียวกับที่ผ่านมา สำหรับพันธ์ุที่ขึ้นทะเบียนหากได้รับการอนุญาตจากผู้พัฒนาพันธ์ุ
ก็สามารถขยายพันธ์ุเองได้เช่นกัน การห้ามไม่ให้ขยายพันธ์ุเองโดยเกษตรกรในทุกกรณีเป็นส่ิงที่เป็นไปไม่ได้ 

ในส่วนของค่า License ในการขออนุญาตขยายพันธ์ุเองโดยเกษตรกร MAFF ช้ีแจงว่าการกำหนดราคา
ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาพันธ์ุ ซึ่งองค์กรวิจัยด้านการเกษตรและอาหารแห่งชาติ (National Agriculture and Food 
Research Organization: NARO) ระบุว่า จะดำเนินการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร สำหรับหน่วยงาน
ของแต่ละจังหวัด ปกติแล้วไม่มีการเก็บค่า License ในอัตราที่สูงจนกระทบต่อเกษตรกร ซึ่งบริษัทเมลด็พันธ์ุ
เอกชนก็ใช้ข้อเท็จจริงดังกล่าวในการพิจารณากำหนดราคาเช่นกัน  

นอกจากนี ้ Mr. Kenichi HOSODA จากพรรค LDP เสนอว่า ขั ้นตอนการขออนุญาตจะต้องไม่สร้าง 
ความสับสนในพื้นที่ และได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการ ซึ่ง MAFF ชี้แจงว่า การขออนุญาต
สามารถรวมขอเป็นองค์กรได้ และมีแนวคิดจะจัดทำแบบฟอร์มสัญญาด้วย  

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News 
 

 
 

จัดทำโดย  
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ  

ประจำกรุงโตเกียว 
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